



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสมยศ สิบเทพ - ศาลปู่ตา) บ้านนา หมู่ที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ดาวัง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสมยศ สิบเทพ - ศาลปู่ตา) บ้านนา หมู่ที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ดาวัง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสมยศ สิบเทพ - ศาลปู่ตา) บ้านนา หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.สิงห์สังขะ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง



ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรพันธ์ สอนงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก (ทางไปคลองไทร) บ้านตะแบง หมู่ ๔ ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.ดาวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก (ทางไป คลองไทร) บ้านตะแบง หมู่ ๔ ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ดาวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.ดาวังกำหนด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรไวฑูร (ส่งออก ,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



นายจักรพันธ์ สอนงาม

นายก อบต.ดาวัง

อ.สุรินทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นจากสามแยกนายนายคำหล้า - ทางไปบ้านหนองเหล็ก) บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๘ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตาวั่ง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นจากสามแยกนายนายคำหล้า - ทางไปบ้านหนองเหล็ก) บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๘ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตาวั่ง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นจากสามแยกนายนายคำหล้า - ทางไปบ้านหนองเหล็ก) บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ ที คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๔ (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗







ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เส้นหลัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรโยง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑.๐๘๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ดาวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เส้นหลัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรโยง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑.๐๘๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ดาวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เส้นหลัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรโยง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ ที คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๔ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง  
อ.บัวเชด ช.สุรนทร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง  
เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสหกรณ์ -  
บ้านนางสังวาล บรรลือทรัพย์) บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร  
ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร  
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ดาวัง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวัง ได้มีโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(หน้าสหกรณ์ -บ้านนางสังวาล บรรลือทรัพย์) บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร  
ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่  
อบต.ดาวัง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสหกรณ์ -บ้านนางสังวาล บรรลือทรัพย์) บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙  
จำนวน ๑ โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ ที คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๔ (ชายปลีก  
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



นายสุวิทย์ สอนงาม

นายก อบต.ดาวัง

อ.บัวเขต จ.สุรินทร์